

**กยท. ชี้ด ROAD MAP ใต้กรอบ 120 วันตาม พ.ร.บ.**

- ThaiPR.net 7 ต.ค. 2558

กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

กยท.ชี้ด ROAD MAP ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เร่งรัดจัดการองค์กรแล้วเสร็จใน 120 วัน มติบอร์ดผ่านโครงสร้างบริหารงาน รวเสนอ สดร.พิจารณา พร้อมเห็นชอบข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา และประกาศที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมปลูกแทน เตรียมพร้อมประกาศใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เริ่มขึ้นทะเบียน 16 ต.ค. นี้ เร่งสรรหาผู้ว่าการตัวจริง – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบอร์ด **กยท.**

ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งทางตามบทเฉพาะกาลภายใต้กรอบเวลา 120 วัน ของ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และเพื่อให้การทำงานเป็นรูปธรรมชัดเจน **กยท.** ได้จัดทำ ROAD MAP เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อจัดการให้เสร็จสิ้นตามกรอบ 120 วันใน พ.ร.บ. ส่วนสำคัญคือเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนั้น **กยท.** ได้จัดทำประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเรียบร้อยแล้วและประธานคณะกรรมการ **กยท.** ได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58 คาดว่าจะประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 15 ต.ค.นี้ และน่าจะเริ่มรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร – สถาบันเกษตรกรได้ 16 ต.ค. 58 เป็นต้นไป ส่วนระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนั้น คณะกรรมการ **กยท.** มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58 จากนั้นจะนำเสนอ รมว.กษ. เห็นชอบต่อไปในเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตาม พ.ร.บ. มาตรา 49 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ **กยท.** นั้น ข้อบังคับการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา ได้ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดแล้วเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จากนั้นจะนำเสนอ รมว.กษ. เพื่อเข้า คร.ร.ม. พิจารณาตามลำดับ

ด้านภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนที่เปลี่ยนไปจากเดิมนั้น มีการออกประกาศที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ ได้แก่ เรื่องแบบและวิธีการ ยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เรื่องหลักเกณฑ์การสำรวจตรวจสอบในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนปลูกแทน เรื่องกำหนดอย่างพันธุ์ดี โดย 3 เรื่องแรกผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ **กยท.** และประธานฯ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58 ส่วนประกาศเรื่องไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อปลูกแทนต้นยางเก่า นั้น ผ่านมติคณะกรรมการ **กยท.** เมื่อ 6 ต.ค. 58

สำหรับโครงสร้าง **กยท.** บอร์ดเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58 ที่ผ่านมา เหลือรายละเอียดประกอบโครงสร้างซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง คาดว่าจะเห็นชอบในวันที่ 9 ต.ค.นี้ หลังจากนั้น จึงจะบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ลูกจ้าง ของ สกย. อ.ส.ย. และ สวย. ตามโครงสร้างบริหาร **กยท.** ต่อไป

ประเด็นสำคัญสุดท้าย ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเมื่อ 6 ต.ค. 58 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดย 2 คณะนี้มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานสรรหา พร้อมผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ 4 หน่วยงาน โดยให้รีบดำเนินการและเสนอ ครม. ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้



8 ตุลาคม 2558 หน้า 7, 10 (1)



กลับบ้านมาสร้างความเจริญให้แก่คนในชุมชนสำหรับ “สมพงษ์ หมั่นมา” หนุ่มใหญ่จากนครราชสีมา วัย 48 ปี ที่บุญพาวาสนาส่งมามีครอบครัวอยู่ที่บ้านดอนหอย ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ชีวิตจากต่างแดนและร่วมงานกับบริษัทค้ายางพารามาก่อนชีวิต มาจัดตั้งสหกรณ์กองทุนชาวสวนยางพาราบ้านดอนหอย จำกัด เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในยุคที่มีปัญหาราคาคาดต่ำ สำหรับเด็กหนุ่มจากโคราชดีกรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

“ผมจบนิติรามฯ ในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียก็เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสถานทูตไทยประจำอยู่ประเทศอิรัก ทำหน้าที่ประสานคนงานไทยกับสถานทูต ทำอยู่ที่นั่นประมาณ 3 ปี ก็กลับมาเมืองไทย จากนั้นก็มาทำงานกับบริษัทค้ายางพาราอยู่ที่ จ.บึงกาฬ อยู่หลายปี ตระเวนรับซื้อยางก้อนถ้วยในพื้นที่ ก่อนลาออกมาเป็นผู้จัดการรีสอร์ทที่อุดรฯ”

การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนเมื่อครั้งทำงานอยู่กับสถานทูตไทยในอิรักของเขา ทำให้ได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการทำงานด้านเอกสาร การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมาทำงานกับบริษัทค้ายางพารา

ที่เมืองไทย ก็ใช้วิธีการ



สุรัตน์ อัดตะ

จากชีวิตลูกจ้าง สู่นำสภกรณ์ ชีวิตเลือกได้ 'สมพงษ์ หมั่นมา'

เดียวกัน จนมีความก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าคุมพื้นที่อีสานเหนือ ก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันหันมาเป็นผู้จัดการรีสอร์ทในเมืองอุดรธานี ทำให้ได้เรียนรู้การทำธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง หลังทำอยู่ได้ประมาณ 1 ปีเศษ ก็ลาออก เพื่อกลับบ้านมายึดอาชีพเกษตรกรเต็มขั้น ด้วยการทำสวนเกษตรผสมผสาน โดยปลูกยางพารา อ้อย และมันสำปะหลัง



8 ตุลาคม 2558 หน้า 7, 10 (2)

“ตอนทำงานบริษัทไม่ได้อยู่ดูแลครอบครัวเลย ต้องออกต่างจังหวัดตลอด ก็เลยคิดว่า เริ่มอายุมากแล้ว อยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทำอาชีพการเกษตร พืชที่ปลูกก็มียางพารา อ้อย มันสำปะหลัง แล้วก็พืชผักสมุนไพร รายได้อาจไม่มาก แต่ก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา”

หลังกลับมาอยู่บ้านในช่วงที่ยางพาราราคาตกต่ำพอดี จึงมีแนวคิดรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหกรณ์กองทุนชาวสวนยางพาราคาบ้านดอนหอ จำกัด เพื่อหาวิธีสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางพาราคาตกต่ำให้แก่คนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา จากนั้นได้ทำเรื่องของงบประมาณจากทางจังหวัดอุดรธานี จัดซื้อเครื่องรีดยางพารา เพื่อแปรรูปจากยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป ก่อนส่งโรงงานผลิตยางแท่งโดยตรง เพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา จนกลายเป็นสหกรณ์กองทุนชาวสวนยางพาราแห่งแรกใน จ.อุดรธานี ที่มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางก้อนถ้วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่มีปัญหายางพาราคาตกต่ำ

สมพงษ์ หมั่นมา นับเป็นเกษตรกรแกนนำหัวก้าวหน้าที่ไม่หวั่นต่ออุปสรรคหวังมุ่งมั่นพัฒนาบ้านดอนหอและเกษตรกรสมาชิกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แม้อาชีพที่สร้างรายได้หลักอย่างยางพาราจะมีราคาคาตกต่ำก็ตาม



8 ตุลาคม 2558 หน้า 2 (1)



ถึงเวลา...รัฐกับชาวสวนยางจริงจังต่อกัน ฝ่าวิกฤติราคาดิ่งเหวให้'ทุกคน'อยู่รอด

การเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ รวมถึงเครือข่ายในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือบางส่วน เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำไม่ได้เพิ่งจะมีขึ้นในขณะนี้ แต่ได้เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า กสท. เข้ามาบริหารประเทศ

แต่ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร สุดท้ายแล้วรัฐบาลที่มาจาก กสท. ก็ยืนยันในประโยคเดิม ๆ คือ ราคายางต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก

ล่าสุด “เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง” ซึ่งนำโดย นายพิพัฒน์ เจือละออ และนายสุนทร รัชชรงค์ แกนนำชาวสวนยางภาคใต้ได้เคลื่อนไหวด้วยการปิดป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราลดต่ำทั่วภาคใต้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเยียวยาชาวสวนยาง 6 ข้อ...แก้ปัญหาราคายางตกต่ำโดยด่วน ชดเชยชดเชยราคา ดูแลคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง ลดต้นทุนขบวนการผลิตให้กับชาวสวน ลดค่าครองชีพชาวสวนยาง และขึ้น

ทะเบียนชาวสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องยอมรับความจริงคือ ในระยะเวลา 1-2 ปีนี้ ถ้าราคายางพาราถูกรัฐบาลปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก ราคายางพาราในบ้านเราจะมีราคาอยู่ที่ 40-45 บาท และในบางช่วงสูงสุดก็ไม่เกิน 50 บาท นั่นหมายถึงถึงราคาของยางแผ่นรมควันชั้น 1 ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตและเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็ไม่มีโอกาสขายแผ่นดิบไปขายแข่งกับพ่อค้าในตลาดกลางอยู่แล้ว

ดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการ “แทรกแซง” หรือการช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใด เกษตรกรชาวสวนยางต้องยอมรับสภาพของความเป็นอยู่และต้องหาทางด้วยตนเองในการทำอาชีพเสริม หรือการลดต้นทุนในการทำสวนยาง รวมทั้งหาวิธีการในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ “อยู่รอด” โดยต้องเดือดร้อนน้อยที่สุด

ในอดีตนั้นยางพาราเป็น “พืชทางการเมือง” เมื่อราคายางตกต่ำเกษตรกรใช้วิธีการ “ปิดถนน” และรัฐบาลที่ผ่าน

มา ก็จะใช้นโยบายในการ “แทรกแซงราคา” และ “ประกันราคา” โดยในสมัยที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช้นโยบายซื้อยางตามโครงการ “รักษาเสถียรภาพ” ส่วนในสมัย “บิ๊กตู” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ใช้นโยบายซื้อยางตามโครงการ “มูลภัณฑ์กันชน”

2 แบบ 2 นโยบายรัฐบาลต้องสูญเสียเงินครั้งละนับหมื่นล้านบาท ไม่ได้ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางให้ขายยางในราคาที่แพงขึ้นแต่อย่างใด เงิน “ส่วนต่าง” ทั้งหมด ตกถึงชาวสวนยางไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นตกไปอยู่ใน “กระเป๋า” ของพ่อค้าคนกลาง

และอาจจะเพราะ “พล.อ.ประยุทธ์”

รู้เช่นเห็นชาติของพ่อค้าคนกลางที่ถูกขนานนามว่า “5 เสือยางพารา” ที่กลายเป็น “เสือนอนกิน” จึงยกเลิกการ “แทรกแซง” ปล่อยให้ชาวสวนยาง “ผจญชีวิต” อยู่กับความ เป็นจริง

สิ่งที่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องรู้ก็คือ ชาวสวนยางทั้งประเทศไม่ว่า เหนือ ใต้



8 ตุลาคม 2558 หน้า 2 (2)

อีสาน โดยเฉพาะชาวสวนยางรายย่อยที่มีผู้
กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่มีโอกาสขายยางพารา
ในราคาชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพารา
ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเหตุผลคือ ชาวสวนยาง 80
เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำยางแผ่นรมควัน ชีวิตของ
ชาวสวนยางในปัจจุบัน คือการขายน้ำยางสด
วันต่อวันในหมู่บ้านและขายยางแผ่นดิบให้
กับร้านค้าในหมู่บ้าน-ตำบล โดยขายในราคาที่
พ่อค้าท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด

เกษตรกรชาวสวนยางรายเล็กราย
น้อย ต้อง “จำใจ” ขาย เพราะต้องนำเงินมาใช้
เป็นค่าครองชีพ “วันต่อวัน” แม้จะไม่เข้าข่าย
“หาเช้ากินค่ำ” แต่เป็นการหารายได้ “วันต่อ
วัน” นั่นคือสภาพของข้อเท็จจริงที่คนบน
“หอคอยงาช้าง” มองไม่เห็น

ดังนั้นตลาดกลางยางพารา จึงเป็นตลาด
ของพ่อค้ารายใหญ่ พ่อค้ารายย่อยโรงงานยาง
รมควัน ที่ซื้อน้ำยางสดในราคาถูกจากชาวสวน
ยางและนำมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควันขายให้
กับตลาดกลางในราคาที่สูง หากรัฐบาลมาดูแล
ซื้อ-ขายยางที่ตลาดกลางก็จะเห็นว่าการบรรเทา
ยางเข้าไปยังตลาดกลางเป็นรถยนต์ 6 ล้อ 10
ล้อและแทรคเตอร์ ที่ใครก็รู้ว่าเป็น “นายทุน”
หาให้ชาวสวนยางรายเล็กรายน้อย ซึ่งเป็น
เกษตรกรชาวสวนยางของประเทศแต่อย่างใด
และก็เชื่อว่าการออกมา “เคลื่อนไหว”
ของเครือข่ายแนวร่วมกู่ชีพชาวสวนยางครั้งนี้
ก็คงจะเป็นการ “ขับเคื่อน” ที่ “กระสุนด้าน”
เหมือนกันทุกครั้งที่เคลื่อนไหวมาแล้วในรอบ
1 ปีเศษ

เพราะการ “เคลื่อนไหว” เพื่อเรียกร้อง
และต่อรองกับรัฐบาลนั้น ต้องมี “ทุนรอน”

ต้องมี “แบ็กอัพ” ซึ่งในอดีตการลุกขึ้นมา
ปิดถนน เรียกร้องราคายางของชาวสวนยางมี
พรรคการเมือง เป็น “แบ็กอัพ”

แต่วันนี้ เมื่อพรรคการเมือง นักการ
การเมืองเป็นเหมือน “ลูกไก่” ใน “อุ้งมือ” ของ
คสช. รวมทั้งหากเข้ามาสนับสนุนชาวสวนยาง
แล้วไม่มีผลตอบแทน นักการเมืองจึงไม่
ต้องการเปลี่ยนตัว สุดท้ายการเคลื่อนไหว
ของเครือข่ายชาวสวนยางจึงทำได้แค่เป็น
“กระแส” และอาจจะจะมีเรื่อง “การเมือง” ใน
กลุ่มของ “แกนนำ” ที่ตกเวทีของ “สภากา
ยางแห่งประเทศไทย”

ดังนั้นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในประเทศจึงต้องให้
ความสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ช่องทางในการทำอาชีพเสริมในสวนยาง หรือ



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต็อกยางพารารายในโกดัง



การใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า การลดต้นทุน
ด้วยการส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยใช้เองซึ่งจะ
ทำให้ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง

การส่งเสริมใช้ที่ดินในการปลูก
พืชอื่น ๆ หรือการเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่
ปลูกสมุนไพร การเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วทุกหัวไจน์ ใน จ.พัทลุง ทำให้
ผลเป็นจำนวนมาก แต่รัฐบาลและหน่วยงาน
อื่น ๆ ในส่วนภูมิภาคไม่ได้ทำการ “ผลักดัน”
หรือ “ขับเคลื่อน” อย่างจริงจัง

และสิ่งที่น่าสังเกตคือนับตั้งแต่ไทย
นำยางพันธุ์ดีเข้ามาปลูกแทนไม่ว่าจะเป็น
พันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ซึ่งปลูกกันมาก

รวมทั้ง อาร์อาร์ไอ
เอ็ม 623 และอื่น ๆ
จะพบว่า เมื่อ 50 ปี
ก่อน ยางเหล่านี้ให้
ผลผลิตต่อไร่ที่
2.5 กก. วันนี้นำ
ไป 50 ปี พันธุ์ยาง
เหล่านี้ก็ยังไม่ให้
ผลผลิตต่อไร่เท่า
เดิม แสดงให้เห็น
ถึงการไม่พัฒนา

ให้มีพันธุ์ยางพันธุ์
ใหม่ ๆ ที่ให้ยางเพิ่มขึ้น

ส่วนการที่รัฐบาลพยายาม “โน้มน้าว”
ให้ชาวสวนยางไปปลูกพืชอื่น ๆ
ทดแทนนั้นคำถามที่ชาวสวนถามกลับไปคือ
จะให้ชาวสวนยางปลูกพืชอะไรที่ปลูกแล้ว
มีผลผลิตขายได้เช่นเดียวกับยางพาราใน
เมื่อไม่ว่าจะเป็นมังคุด ลองกอง ทุเรียน และ
อื่น ๆ นั้น ย้ำเกี่ยวกับยางพาราเท่านั้น

ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา
ไทยคือเกษตรกรชาวสวนยางและรัฐบาล
ต้อง “รู้จริง” ในเรื่องของปัญหาของชาวสวนยางต้องรับ
“ความจริง” และทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีความ
“จริงใจ” ในการร่วมกัน “หาทางออก” หรือ
การ “ผ่าทางตัน”

และสุดท้ายรัฐบาลต้องกล้าใน
การตัดสินใจกับยางพาราในโกดังนับแสน ๆ
ตันที่กำลังจะกลายเป็น “ยางเน่า” โดย
ไม่รับผิดชอบเพราะถ้ารัฐตัดสินใจขาย
ยางเหล่านี้ทิ้ง นอกจากจะไม่มีเงินสดจำนวน
หลายแสนล้านเข้าประเทศแล้ว ยังอาจจะ
ทำให้ราคายางพารา “ไม่กระเดื่องขึ้น” อย่าง
ทันที ก็ได้.

8 ตุลาคม 2558 หน้า 18 (1)

A Step into Futures Market



• ดร.พิสวา ประเสริฐศรี
Peerapon15@gmail.com

ภาคเกษตร..ยังคงกำลังรอ ความช่วยเหลือ

มาถึงขณะนี้ ดูเหมือนว่ายังคงไม่มีความชัดเจนใด ๆ เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือภาคการเกษตรสำหรับในปีนี้ จากรัฐบาลของท่านนายกฯ ประยุทธ์ ทั้งในส่วนของการสินค้าข้าวหรือยางพารา(เว้นแต่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง) จนเป็นเหตุให้เริ่มมีข่าวคราวการรวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรให้ได้ยื่นกันบ้างแล้ว

เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ตอนที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังคงเป็นคุณชายปริศนียบารัฐบาลได้มีนโยบายให้เงินสนับสนุนชาวนาและชาวสวนยางตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดไม่เกิน 15 ไร่ในอัตราไร่ละหนึ่งพันบาท ซึ่งในตอนนั้นก็ได้อภิวัตน์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง บ้างก็ไม่เห็นด้วยโดยเห็นว่าเป็นนโยบายประชานิยม บ้างก็เห็นด้วย แถมยังบอกว่าอัตราเงินสนับสนุนที่ไร่ละพันนี้ค่อย ๆ ลดไป แต่เมื่อดูตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรไม่มากนัก



ภายใต้นโยบายภาครัฐในปัจจุบัน เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า คงจะไม่มีโครงการที่จะช่วยให้เกษตรกรก่อนได้ราคาสูง ๆ จนบิดเบือนกลไกราคาไปมากเหมือนอย่างเมื่อครั้งอดีตอีกแล้ว แต่คงจะมีการมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบอื่น ๆ แทน เช่น การลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเช่านา ค่ารถเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งคงต้องตามดูกันต่อไปว่าจะมีมาตรการกันอย่างไร เนื่องจากราคาต้นทุนการผลิตต่างๆเหล่านั้น ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (และดูเหมือนว่ากลไกตลาดจะไม่ค่อยทำงานเท่าไรสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เหล่านี้) ซึ่งส่วนนี้รัฐบาลยังคงมีหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพในการวางแผนสร้างแผนแม่บทในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมแยกกันไปในแต่ละประเภทสินค้าเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องทั้งกับสภาวะแวดล้อม และ/หรือ ช่วงเวลาต่อ ๆ ไปในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อย้อนไปดูตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาเรื่องของเกษตรกรได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาตั้งแต่หลายพันปีมาแล้ว อาทิ ตั้งแต่สมัย กรีกหรือโรมัน เรื่อยมาจนถึงมหาอำนาจในปัจจุบันอย่างสหรัฐอเมริกา เนื่องจากลักษณะธรรมชาติอันเป็นรูปแบบเฉพาะของการเกษตร หรือ เกษตรกรรม ที่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับผู้คนแต่ผลผลิตที่ได้มาจากการเกษตรส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่มีความต้องการที่ค่อนข้างจะไม่ยืดหยุ่น (Somewhat Inelastic Demand) อีกทั้งต้องเผชิญกับโครงสร้างการตลาดของฝั่งด้านซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนกลางที่โดยปกติจะมีเพียงไม่กี่ราย ทำให้เกษตรกรมักอยู่สถานะ Price Taker หรือ ต้องยอมรับราคาที่คนกลางเสนอมา

นอกจากนี้ เนื่องจากธรรมชาติของสินค้าเกษตรเองที่บางประเภทเน่าเสียง่ายและมักจะมีลักษณะที่เป็นฤดูกาล รายได้จากการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรมักจะมีส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำถึงต่ำมาก ๆ เมื่อเทียบเคียงกันระหว่างราคาขายปลีกและราคาหน้าฟาร์ม อาทิ ในบางฤดูกาลสำหรับสินค้าบางประเภทมีราคาหน้าฟาร์มไม่ถึงกิโลละบาท แต่มีราคาขายปลีกถึงกิโลละ 20 บาท

8 ตุลาคม 2558 หน้า 18 (2)

ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นกับเกษตรกรทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ที่สหรัฐ ที่เกษตรกรค่อนข้างมีฐานะและเข้มแข็ง โดยสัดส่วนของราคาที่เกษตรกรอเมริกันได้รับเฉลี่ยจากการขายสินค้าของตนก็ยังได้สัดส่วนเพียง 25% ของราคาขายปลีก (ข้อมูลจาก USDA) สำหรับส่วนที่เหลือกว่า 75% หรือมักถูกเรียกว่าเป็น Marketing Margin นั้นตกเป็นรายได้ของผู้ประกอบการ การเกษตรต่าง ๆ ผู้ทำหน้าที่รับซื้อจากฟาร์มแล้วทำการขนส่ง เก็บรักษา การตลาด ฯลฯ ไปจนถึงผู้บริโภคสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ

จึงเป็นเรื่องธรรมดา ที่ผู้มีอำนาจรัฐไม่ว่าประเทศหรืออาณาจักรที่ปกครองด้วยระบอบใด มาตรการช่วยเหลือ/แทรกแซงภาคเกษตรย่อมมีความจำเป็นและมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยมาตรการการช่วยเหลือ/แทรกแซงภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ราคา หรือรายได้ ไม่ว่าจะในประเทศใด ๆ ก็จะมีไม่พ้นและ/หรือ วนเวียนหลักการใหญ่ ๆ 5 หลัก ได้แก่ 1. การประกาศราคาควบคุม 2. การเข้ารับซื้อสินค้าและเก็บรักษาสินค้าโดยรัฐบาล 3. การสนับสนุนทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. การควบคุมจำนวนผลผลิต และ 5. โครงการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ

มาตรการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาต่างมีข้อดี/ข้อด้อยในตัวมันเอง ซึ่งอาจจะเหมาะสม ในบางสถานการณ์และอาจจะล้าสมัยแล้วเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่ก็อาจได้ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำอีกหลายครั้งหลายคราเมื่อเวลาเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีมานี้ ตัวอย่างของประเทศที่มาตรการช่วยเหลือ/แทรกแซงภาคเกษตรมีการประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ได้แก่ ประเทศสหรัฐ ซึ่งมีกฎหมายที่รู้จักกันในนามของ US Farm Bill ที่ผ่านสภาของเกรสออกมามันบังคับใช้ตั้งแต่สมัย Great Depression ในช่วงทศวรรษที่ 1930 หรือเมื่อกว่า 80 ปี มาแล้ว ในสมัยนั้น US Farm Bill ฉบับแรกมีชื่อเรียกว่า Agriculture Adjustment Act ได้ถูกตราออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ฝ้าย ยาสูบ น้ำตาล และนม โดยกฎหมายนี้ในช่วงต้นมุ่งเน้น ให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรด้วยวิธีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรเห็นด้วยที่จะไม่ปลูกสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง และ/หรือ อนุญาตให้รัฐบาลเข้าซื้อหรือแทรกแซงสินค้าเกษตรโดยตรงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาแล้วค่อยนำออกมาขาย ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (อ่านมาถึงตอนนี้นี้แล้ว รู้สึกถึงวิธีการของสหรัฐเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้วคล้าย ๆ กับวิธีการในประเทศของเราในช่วงที่ผ่านมาเลยหรือป่าวครับ) อีกทั้งมีการระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการ Update Farm Bill ในรอบเวลาทุก ๆ 5 ปี

การกำหนดที่มีรอบกำหนดระยะเวลาไว้เช่นนั้น ทำให้ Farm Bill ต่อ ๆ มามีโอกาสที่จะเพิ่มเติมเนื้อความที่ให้ความสำคัญของภาคเกษตรในแง่มุมที่กว้างขึ้นด้วย อาทิ ได้มีการบรรจุเอาหลักการเรื่องการบริหารความเสี่ยงภาคการเกษตร การพัฒนาชนบท การให้สินเชื่อระดับฟาร์มโดย Farm Bill ฉบับล่าสุดนี้ หรือ Agricultural Act of 2014 ใช้สำหรับปี 2014-2018 เพิ่งผ่านสภาและบังคับใช้เมื่อช่วงต้นปีมานี้เอง

จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐ มิใช่เป็น sense เชิงประชานิยมซะทีเดียว แต่เป็น sense ในเรื่องของการกระจายรายได้ และความเป็นธรรมในสังคม ด้วย ซึ่งก็คือ 1) การสนับสนุน หรือเพิ่มรายได้ในระดับฟาร์ม 2) การลดความผันผวนของราคาและรายได้ 3) การลดอัตราการประกอบอาชีพเกษตรกร และ 4) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น ดังนั้นการที่มีการหยิบยกเอาโครงการช่วยเหลือภาคเกษตรอย่างโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาท ไปเปรียบเทียบกับโครงการเช็คช่วยชาติซึ่งแจกให้แก่ผู้มีรายได้ต่ำของรัฐบาลชุดผ่าน ๆ มา ส่วนตัวผมเอง มองเห็นว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกัน เนื่องจากมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย แต่อาจจะเหมือนตรงที่เป็นการจ่ายเงินของภาครัฐออกไปเท่านั้น

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรในระยะยาวและอย่างยั่งยืนนั้น คงต้องจำแนกออกเป็นประเภทของสินค้า เนื่องจากสินค้าแต่ละประเภทมีโครงสร้างการผลิตและการตลาดที่แตกต่างกัน โดยในช่วงปลายทางที่ผมอยากให้เห็น (หลังจากจัดโครงสร้างต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแล้ว) นั่นคือ **ภาครัฐต้องเร่งให้ความสำคัญในเรื่องของ โครงการรณรงค์ กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรอย่างจริงจัง โดยอาจจะนำทฤษฎีในเรื่องของ Market Segmentation และ Product Positioning มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ**

ดังตัวอย่าง ที่เอกชนยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรรายหนึ่งซึ่งมีความเข้าใจในเรื่องของสินค้าเกษตรเป็นอย่างดีในทุกแง่มุม ได้มุ่งเน้นทำการตลาดให้สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารได้ กลายเป็น Snack ไป ซึ่งปัจจุบันน่าจะสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแล้ว อันเป็นการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว

8 ตุลาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง
ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

| ชนิด | พฤศจิกายน 2558 | | ธันวาคม 2558 | |
|---------------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ยางแผ่นรมควัน | | | | |
| ชั้น 1 | 50.35 | 50.10 | 50.55 | 50.30 |
| ชั้น 2 | 49.75 | 49.50 | 49.95 | 49.70 |
| ชั้น 3 | 49.20 | 48.95 | 49.40 | 49.15 |
| ชั้น 4 | 48.90 | 48.65 | 49.10 | 48.85 |
| ชั้น 5 | 48.45 | 48.20 | 48.65 | 48.40 |
| ยางแท่ง | | | | |
| STR5L | 49.00 | 48.75 | 49.20 | 48.95 |
| STR20 | 45.55 | 45.30 | 45.75 | 45.50 |
| น้ำยางข้น | 33.25 | 33.00 | 33.45 | 33.20 |

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

8 ตุลาคม 2558 หน้า 3

อำเภอกาญจนบุรี

●...ก่อนนี้ “บักตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “หมามู๋” แทนปลูกข้าวปลูกยางพารา แก้ปัญหาหาคาตก ตอนแรกก็ถูกเหน็บชงปลูกอะไรแปลกๆ แต่พอมีผลวิจัยยืนยันเลยทำให้หลายคนเปลี่ยนความคิด ล่าสุดไปเจอ มะพร้าว น้ำหอมไทย ที่อเมริกาขายลูกละ 400-500 บาทเลยได้ไอเดียใหม่ เสนอให้เกษตรกรหันมาปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพราะราคาดีน่าสนใจ... ● มาสร้างความสุขให้คนไทยแป็บเดียวก็บินกลับไปซะแล้ว สำหรับ “โนวัค โย โควิช-ราฟาเอล นาวาล” นักเทนนิสระดับโลก แต่สงสัยจะติดใจ

เมืองไทย เพราะก่อนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปแข่งต่อที่ปักกิ่ง หันมากระซิบ “มิสเตอร์หม่อง” ชลิตร์ตัน จันทร์เบกษา อดีตรองโฆษกรัฐบาล ว่า ทรูปหน้าขอช่วยจัดไปเที่ยวทะเล คำตอบคือ โอเค ไม่มีขัดข้อง... ● การแก้ไข พ.ร.บ. ยาสูบ ของไทย ยังค้างอยู่ที่ สนช. โดยเฉพาะประเด็นหน้าซองบุหรี่ที่ยังถกเถียงกันไม่จบ ถ้าใช้สีเดียวกันหมด ห้ามพิมพ์สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าผู้ผลิต เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งช่วยลดนักสูบ จะกลายเป็นผลเสียง่ายต่อการปลอมแปลงหรือค้ายาหรืเถื่อนได้ง่ายหรือไม่ ยก วุฒิสภาฝรั่งเศส ยังคว่ำมาตรการแบบเดียวกันนี้ ขณะที่ สมาคมยาสูบไทย เตรียมร้องรัฐบาลทบทวนอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะประกาศใช้... ●



8 ตุลาคม 2558 หน้า 10



'สมคิด' จุดไม่ติด

คนภายนอกมองภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง จากข้อมูลสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 58 ธนาคารโลก ประเมินเศรษฐกิจไทย ปี 58 จะขยายตัวได้ 2.5% เท่านั้น ขณะที่ปี 59 คาดว่าจีดีพีไทยขยายตัว 2% และในปี 60 ขยายตัวได้ 2.4% เป็นการเติบโตช้าสุดในภูมิภาคอาเซียน จากปัญหาความซบเซาทางเศรษฐกิจ และการส่งออกยังคงอ่อนแอ

สอดคล้องกับข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เผยแพร่ช่วงปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยธปท.ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ เหลือโต 2.7% จากที่คาดว่าจะโต 3% ส่วนการส่งออกปีนี้ จะติดลบเพิ่มขึ้นจาก ลบ 1.5% เป็น 5%

หันมาดูค่าเงินบาทกันบ้าง (ข้อมูล 29 ก.ย. 58) ปิดตลาดที่ 36.44 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยระหว่างวันอ่อนค่าสุดที่ระดับ 36.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นอ่อนค่าสุดในรอบ 8 ปี 9 เดือน นับจากเดือน ธ.ค. 49 ที่อยู่ระดับ 36.51 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา เห็นค่าเงินบาทป่วนปั่นที่ 36.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่สถานการณ์ว่างงานน่าห่วงมิใช่น้อย เพราะมีข้อมูลเดือน ส.ค. 58 ว่ามีผู้ว่างงาน 377,000 คน มีคนว่างงานเพิ่มขึ้น 90,000

คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนที่ฮึม ๆ คือน้ำมันภาคใต้ ติดป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคาขายพาราตกต่ำ หลังจากน้ำขังพาราสด คิงเหวอยู่ที่ กก.ละ 37-38 บาท ไกล่และ “3 โลร้อย” ขณะที่ชาวสวนปาล์มน้ำมันก็เครียดไปตาม ๆ กัน เพราะเหลือ กก.ละ 3 บาทกว่า

ต้นเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เห็นชาวนาแลว ๆ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เรือยไปถึง อ.บ้านสร้าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

กำลังเกี่ยวข้าวนาปรัง ขายได้ตันละ 6,000-6,200 บาทเท่านั้น บางรายเมล็ดข้าวยังสุก ๆ ดิบ ๆ แต่จำเป็นต้องเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วม ขายได้แค่ตันละ 4,000 บาท ถ้าเป็นนาเช่าก็เหนื่อยฟรี ไม่ต้องพูดถึงใช้น้ำ ธ.ก.ส. คงต้องคิดล้างเอาไว้ก่อน

ปัญหาชาวนาซึ่งเป็นกลุ่มคน 20% ของประชากรในประเทศ แต่ปัจจุบันคนกลุ่มนี้ไม่มีกำลังซื้อ จึงกระทบไปยังธุรกิจอื่นจำนวนมาก เพราะวงจรการปลูกข้าวช่วง 3-4 เดือน เกี่ยวข้องกับหลายธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการ

รถไถนรับจ้าง คนงานรับจ้าง ปั่นแก้มัน ร้านขายปุ๋ย-ยาปราบศัตรูพืช ร้านขายเครื่องมือการเกษตร รถเกี่ยวข้าว รถบรรทุก และโรงสี เมื่อชาวนายากจน ก็พาผู้คนอาชีพอื่นแย่งไปด้วยอีกครั้งประเทศ กระทบเป็นลูกโซ่ไปยังร้านขายรถไถนา ขายเครื่องมือการเกษตร ร้านขายมอเตอร์ไซค์ ไซร์วมรถยนต์ โดยเฉพาะรถปิกอัพ พวกนี้แย่งแย่งหมดเนื่องจากยอดขายตกฮวบ

มีโอกาสสอบถามพี่น้องชาวนา ถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลชุดนี้ ไม่ว่าจะการยืดระยะเวลาชำระหนี้ ธ.ก.ส. การปล่อยกู้เพิ่ม การช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท และหลังสุดคือการอัดฉีดดับดละ 5 ล้านบาท

แต่ชาวนาพากันสายหัว! เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้ ไม่ได้กระตุ้นให้เครื่องยนต์ของชาวนาที่ดับไปแล้ว กลับติดขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะบดดับดละ 5 ล้านบาท นายกอบด. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีโครงการทำอยู่แล้ว เช่น ขุดลอกคูคลอง ลอกบ่อน้ำประปา ซ่อมถนน วางท่อ สร้างสะพาน ซ่อมวัด โรงเรียน ศาลาพักผ่อน สร้างลานตาก ผลผลิตการเกษตร

ทุกโครงการถือว่า เงินจะตกไปอยู่กับผู้รับเหมา ที่มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล มีคนงานพร้อม ดังนั้นมาตรการต่าง ๆ ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ พยายามดันไปสู่ชาวบ้าน เพื่อปลุกรากหญ้าให้ตื่นขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ทำท่าว่าจะเหลว! สตาร์ตไม่ติด! จะสตาร์ตติดได้อย่างไร ในเมื่อข้าวเปลือกเหลือตันละ 6,000 บาท.

พยัคฆ์น้อย

8 - 10 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 12 (1)

■ ข่าว-ยาง-อัญมณี ออร์เดอร์วิ่งไล่/คนเริ่มจับจ่าย

เห็นสัญญาณฟื้น Q4

ค้าปลีกกลุ่มผลมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ

ข่าวร้ายยังไม่หมด กกร.หดเป้าจีดีพีไทยปีนี้เหลือ 2.5-3% แต่หลายสินค้าเดินหน้า ฝ่าปัจจัยลบ ข่าว-ยาง-อัญมณี พลิกเกมบั่นออร์เดอร์โค้งท้ายศึก ด้านไก่ไทยเจอคู่แข่ง ยอดผิด ยอดขายสินค้าใหญ่ “บ้าน-รถยนต์” หลุดเป้า ส่วนสินค้าไอทีฟื้นท้ายปี ค้าปลีกกลุ่มผลอัดฉีดมาตรการรัฐ ขณะที่ท่องเที่ยวยังร้อนแรงต่อเนื่อง ประธานสมาคมเบงกัไทยยันสิ้นเชื่อไตรมาส 4 “ดีขึ้น”

อ่านต่อหน้า >12

ข่าวต่อ เห็นสัญญาณ

เศรษฐกิจไทยในกระแสข่าวร้าย จากดัชนีชี้วัดที่ปรับลดลงต่อเนื่องทั้งปี แม้เริ่มเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้าย และการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ล่าสุดมีมติปรับลดคาดการณ์จีดีพีไทยปีนี้ลงจาก 3-3.5% เหลือ 2.5-3% โดยการส่งออกทั้งปีติดลบ 5% โดยช่วงที่เหลือ 3 เดือนท้ายของปีซึ่งเป็นฤดูขาย เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ “ฐานเศรษฐกิจ” สํารวจพบยอดขายสินค้าหลายรายการที่จำหน่ายภายในหรือส่งออก ชะลอตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีหลายรายการที่สามารถฝ่าปัจจัยลบรับออร์เดอร์ในช่วงท้ายปีเงินพลิกเป็นบวกเช่นกัน

กกร.หดเป้าจีดีพีไทย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีมติปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยลง เหลือ 2.5-3% จากประมาณการเดิมที่ 3-3.5% และคาดว่าจะการส่งออกทั้งปีจะติดลบ 5% ส่วนในไตรมาส 4 มองว่า การส่งออกยัง

ไม่น่าจะเป็นบวกตามที่เอกชนคาดหวังไว้ ทั้งนี้ค่าบาทอ่อนส่งผลดี เพราะมูลค่าส่งออกเดือนสิงหาคมในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐติดลบ 6.7% แต่ถ้าคิดเป็นเงินบาทติดลบเพียง 4% ในเชิงปริมาณไม่ได้ลดลง และยังจ้างงานต่อเนื่อง

เช่นกันนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า การส่งออกไทยที่คาดว่าจะติดลบ 5% ปีนี้ เหตุจากราคาน้ำมันที่ลดลง กระทบถึงสินค้าเกี่ยวเนื่อง เช่น พลาสติก เคมีภัณฑ์ รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ต่ำลง แต่ทั้งนี้ไม่ได้เกิดกับไทยประเทศเดียว หลายประเทศก็ติดลบเช่นกัน

ด้านนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี และในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย ชี้ว่า แนวโน้มไตรมาส 4 แม้จะขยายตัวได้ดีขึ้น แต่ยังคงฟื้นแบบเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ทำให้ความต้องการทางด้านการบริโภคลดลง ส่งผลต่อการส่งออกให้ลดลง แต่ผลจากมาตรการกระตุ้น 3 โครงการของภาครัฐ จะช่วยกระตุ้นได้ 0.3% ทำให้จีดีพีโตเกิน 2.5%

ข่าว-ยาง-อัญมณี ออร์เดอร์ฟื้น

แม้ส่งออกไตรมาส 4 ในภาพรวมยังติดลบ แต่ “ฐานเศรษฐกิจ” สํารวจพบสินค้าส่งออกสำคัญของไทยหลายรายการ ทั้งในรูปบริษัทและภาพรวมรายสินค้า มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศค่อนข้างคึกคัก โดยร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรีผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า คำสั่งซื้อ(ออร์เดอร์)ข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งมอบในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อย่างคึกคัก ล่าสุดไทยประมูลซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) กับฟิลิปปินส์ ได้อีก 3 แสนตัน กับอินโดนีเซีย 5 แสนตัน มาเลเซีย ก็สั่งซื้อข้าวจากเอกชน 2 แสนตัน และข้าวจีทูจีไทย-จีน อีก 1 แสนตันในล็อตที่ 8 ยังมีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากไนจีเรียเข้ามาในช่วงปลายปี รวมถึงเอกชนจีนจะมาซื้อข้าวหอมมะลิใหม่ ไร่รอบเขตกาลตวรรษเงินปีหน้า ข้าวไทยปีนี้จะส่งออกได้เกือบ 10 ล้านตัน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 9.5 ล้านตัน

ด้านนายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้รับออร์เดอร์ซื้อขายจากต่างประเทศ เพื่อส่งมอบไปถึงเดือนพฤศจิกายน ส่วนออร์เดอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมก็มีบ้างแล้ว ทำให้ปีนี้ไทยจะส่งออกได้ 4 ล้านตัน เพิ่มจากปีก่อนที่ทำได้

8 - 10 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 12 (2)

3.7 ล้านตัน แต่จากราคาที่ตกลงมาก ทำให้มูลค่ารวมลดลง 10%

เช่นเดียวกับตลาดอัญมณี นายสุรียน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด ผู้ส่งออกเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ กล่าวว่า ออร์เดอร์ของบริษัทเพื่อผลิตและส่งมอบเต็มไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แล้ว โดยลูกค้าของบริษัททั้งในสหรัฐฯ ยุโรป ตะวันออกกลาง และตลาดอื่นๆ มีประสบการณ์ในการปรับตัวรับมือภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีขึ้น-ลง ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมาก ส่งผลให้ยอดส่งออกของบิวตี้เจมส์ยังไปได้ดี คาดในปีนี้อัตราส่งออกของบริษัทจะยังเป็นไปตามเป้าหมายที่เกือบ 5 พันล้านบาท

เบ็ดพลาสติก-น้ำมันยังเข้าเป้า

ด้านปิโตรเคมีและน้ำมันยังส่งออกเพิ่ม โดยนายสุกฤทัย สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้บริษัทส่งออกเม็ดพลาสติกและน้ำมันเป็นไปตามเป้า เพราะตลาดเศรษฐกิจโลกยังพอขยายตัว ความต้องการน้ำมันและเม็ดพลาสติกยังโตตาม ซึ่งโรงงานเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเพื่อส่งออกน้ำมันไปอาเซียนและเม็ดพลาสติกไปตลาดโลก เป็นสัดส่วน 40% ของกำลังผลิต ที่เหลือขายในประเทศ โดยในช่วงไตรมาส 4 จะเป็นช่วงที่ความต้องการสินค้ามีสูง

ขณะที่นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดส่งออกน้ำมันเตาเกรดพรีเมียม (ซีลเฟอร์ตา) ของบางจาก ในไตรมาส 4 ปีนี้เป็นไปตามเป้า โดยสามารถส่งออกได้ตามปกติ มีสัดส่วนอยู่ที่ 12% ของการกลั่นทั้งหมดที่ 1.1 แสนบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากญี่ปุ่นยังต้องการใช้น้ำมันเตาไปผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หยุดไป

ซองขวัญยังลุ้น-ไก่ขายฝึก

แต่มีบางรายการยังต้องลุ้น นายศิริชัย เลิศศิริมิตร นายกสมาคมของขวัญของชาวไทยและของตกแตงบ้าน กล่าวว่า สินค้ากลุ่มนี้เริ่มขายมาตั้งแต่ต้นปี ขยับขึ้นด้วยเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ แต่

จากที่นายกฯไปประชุมสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่สหรัฐอเมริกา ภาพลักษณ์ไทยดีขึ้น คาดว่าในช่วง 3 เดือนสุดท้ายนี้ จะมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะจากงานแสดงสินค้า BIG & BIH 2015 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคมนี้ ยอดขายทั้งปีน่าจะขยายตัวที่ 3% จากปี 2557 มีการส่งออกประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เช่นเดียวกับการส่งออกคอมพิวเตอร์ต้องลุ้นตลาดโลกฟื้น โดยนายสุพร ลิ้มกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ยอดออเดอร์ต่างประเทศลดลงบ้างในปีนี โดยตลาดหลักอยู่ที่ตะวันออกกลาง จีน อินเดียไทย ซึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี จะมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามา เพื่อผลิตเป็นสินค้าหน้าร้อนที่จะถึง ซึ่งกำลังเฝ้าดูอยู่ว่าจะมีออเดอร์กลับเข้ามาอย่างน้อยเพียงใด แม้ยอดสั่งซื้อลดแต่จากบาทอ่อนค่ามาอยู่ในระดับ 35-36 บาท ช่วยชดเชยรายได้จากยอดส่งออกที่ลดลงได้บ้าง ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่

ด้านนางฉวีวรรณ คำพา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าไกรรายใหญ่ กล่าวว่า ออร์เดอร์ไกรจากยุโรปเวลานี้ชะลอตัวลงและต่อราคาขึ้นมาขึ้น จากทั้งค่าบาทที่อ่อนลง และผลผลิตไกรไทยที่ข่าและเพิ่มจากสปีดาค์ละ 29 ล้านตัวเป็น 32 ล้านตัว จนเกินความต้องการ ประกอบกับเงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนค่าลงมาก ยุโรปหันไปสั่งไกรจากยุโรปตะวันออก อาทิ โปแลนด์ ยังการ์ แทนจาร์สเซีย ทำให้ไทยมีคู่แข่งเพิ่ม การขายของไทยซาลง “แต่คาดหวังปีการส่งออกไกรไทยจะมากกว่า 6 แสนตัน เพิ่มจาก 5.6 แสนตันของปีก่อน โดยญี่ปุ่นที่เป็นตลาดใหญ่ยังไปได้ดี”

ยอดขาย “บ้าน-รถยนต์” ตก

ส่วนกลุ่มสินค้าป้อนตลาดในประเทศ โดยเฉพาะสินค้ารายการใหญ่ อาทิ บ้านรถยนต์ ปีนี้ยอดขายต่างหลุดเป้า โดยนายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 4 ยังคงชะลอตัว จากสภาพเศรษฐกิจและปัญหาหนี้ครัวเรือน ทำให้ผู้

บริโภคเกิดความไม่เชื่อมั่น รวมถึงชะลอการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อรอดูมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ เฉพาะคอนโดมิเนียมที่รอโอนมีมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท จากมูลค่ารวมทั้งปี 1.9 แสนล้านบาท

สอดคล้องกับนายไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ที่ชี้ว่าตลาดรถความชัดเจนจากนโยบายรัฐ โดยเฉพาะบ้านพร้อมอยู่ที่จะได้อานิสงส์โดยตรง ส่วนสินค้าใหม่ได้ผลทางอ้อม โดยมาตรการจะกระตุ้นได้เพียงได้ขึ้นกับกฎเกณฑ์ว่าจะครอบคลุมกลุ่มสินค้าและระดับราคาเพียงใด หากจำกัดเฉพาะกลุ่มอาคารระดับได้ไม่มาก

ด้านนายเดวิด อธิ ทานาคะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศยังคงชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากโครงการรถคันแรก โดยประเมินว่าตลาดรถยนต์ในปีนี้จะมียอดขาย 7.6 - 7.7 แสนคัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยประมาณการไว้ที่ 8 แสนคัน และโตโยต้าได้ปรับลดเป้าหมายจากที่เคยตั้งไว้ 2.8 แสนคันลงเป็น 2.65 แสนคัน

ค้าปลีกหวังอานิสงส์ใช้จ่ายเพิ่ม

ขณะที่กลุ่มค้าปลีกหวังผู้บริโภคกลับมาใช้จ่าย โดยนางชฎาทิพ จุฑระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี กล่าวว่า ค้าปลีกในไตรมาส 4 จะคึกคักขึ้น จากมาตรการรัฐที่ประกาศออกมา เป็นปัจจัยสำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจับจ่ายของผู้บริโภค โดยจะสำเร็จอย่างมากหากกระจายถึงรากหญ้าจริง

“ที่ผ่านมามีภาคเอกชนต่างเดินทางนำธุรกิจอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ทุกค่ายยังคงลงทุนต่อเนื่องไม่ได้หยุดนิ่ง แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ขอเสนอเพิ่มเติมให้รัฐบาลลดภาษีสินค้านำเข้า เพื่อให้ใกล้เคียงเพื่อนบ้าน ที่กลายเป็นคู่แข่งสำคัญถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติไปซื้อปิ้ง”

เช่นกันนางสาวจิตตินันท์ หวังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตติผลาชา

8 - 10 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 12 (3)

จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ก็เชื่อมั่นว่า ภาพรวมไตรมาส 4 ปีนี้จะ คึกคักขึ้น จากมาตรการรัฐช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ ปลุกอารมณ์การใช้จ่าย สร้างบรรยากาศ การใช้สอยกลับมา เชื่อว่าคนมีเงินเพียง รอจังหวะ ให้มีสินค้าและเงื่อนไขที่น่าสนใจ

ไอทีมาแล้วแรงคึกคัก

ด้านสินค้ากลุ่มไอทีเป็นอีกกลุ่มที่มีสัญญาณบวกค่อนข้างชัด โดยนายโสภาส เกิดพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ผู้จัดงานไทยแลนด์โมบาย เอ็กซ์โป 2015 (TME2015) กล่าวว่างานสำเร็จเกินคาด ยอดเงินสะพัด 1.6 พัน ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่วาง 1.3 พันล้านบาท เดิมโตจากยอดขายงานช่วงกลางปี ถึง 30% เนื่องจากผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการจับมือทำ โปรโมชันกระตุ้นยอดขายเต็มที่ สะท้อนว่ากำลังซื้อในตลาดไม่ได้หายไป เพียงแต่ ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย เพราะยังไม่มั่นใจภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อเนื่องให้ ยอดขายปลายปีที่ปกติจะชะลอกลับมาก คึกคัก และรวมทั้งปีเติบโตขึ้น

เช่นเดียวกับนายณัฐ ธีรนิธิกา ริชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ โซลคิงส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า กำลังซื้อไอทีที่กลับมาดีขึ้นช่วงท้ายนี้ ทำให้บริษัทห้างร้านต่าง ๆ เริ่มมีการลงทุน ไอที เพื่อเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น และหากสัญญาณเติบโตดีขึ้นตามคาด จะทำให้ยอดขายเติบโตสูงเกินอัตราเฉลี่ยที่ทำได้แล้วที่ 10% แน่นนอน

กัวยึดเกี่ยวปลายปีโตเพิ่ม 10%

ด้านธุรกิจท่องเที่ยวยังร้อนแรงต่อเนื่อง นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า แนวโน้มไตรมาส 4 ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยมี 8.14 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.12% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนมากที่สุด 2.26 ล้านคน ซึ่งมีอัตราเพิ่มถึง 49.4% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

ทำให้ตลอดทั้งปีเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเงินเข้าไทยถึง 8.27 ล้านคน เป็นปีแรกที่ทะลุ 8 ล้านคน และมีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวถึงสิ้นปีจะเป็นไปตามเป้า

หมายถึง 30 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาต่อเนื่องและกระจายไปหลายพื้นที่ ทั้งแถบอันดามัน เชียงใหม่ รวมทั้งแรงงานจากการนับถอยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนเข้าไทยเพิ่ม โดยจะขยายตัวต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกปีหน้า

สิ้นเชื่อแบ่งกสัญญาณบวก

การฟื้นตัวของธุรกิจบางส่วนสะท้อนผ่านยอดสินเชื่อที่เริ่มขยับ โดยนายบุญ ทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย ชี้ว่า สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 แต่การเติบโตโดยรวมของทั้งระบบจะอยู่ที่ 5-6% เช่นเดียวกับการเติบโตของสินเชื่อธนาคารทหารไทยขยายตัวได้ 5-6% ซึ่งการเติบโตจะมาจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นกลุ่มนี้

8 - 11 ตุลาคม 2558 หน้า 25



● หลังเดินทางมารั้งตำแหน่งพ่อเมือง
 ตรังคนใหม่ “เดชรัฐ สิมศิริ” ก็ได้วาง
 นโยบายเน้นคืนความสุขให้กับคนตรัง
 ด้วยการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
 ตกต่ำ โดยการนำยางพาราไปปรับใช้ใน
 ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมเปิดเวที
 ให้คู่ค้าเจรจาซื้อขายพารากันโดยตรง
 ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เชื่อมโยงการ
 ท่องเที่ยวกับ จ.สตูล เน้นการท่องเที่ยว
 ทางธรรมชาติ ดูแลด้านการประมง
 ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
 ทะเลและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง
 อย่างเต็มที่ ผลจะเป็นประการใดก็คง
 ต้องจับตาดูกันต่อไป

● “รัตนา กิจวรรณ” แม่ทัพการประปา
 ส่วนภูมิภาค ทุ่ม 777 ล้านบาท ปรับปรุง
 ขยาย กปภ.สาขาราชบุรี-สมุทรสงคราม
 ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอบางแพ
 และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อเตรียม
 รับมือจำนวนผู้ใช้น้ำในทั้ง 2 พื้นที่
 ที่คาดว่าจะมีผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกเป็นกว่า
 70,000 รายในปี 2567 โดยได้บริษัท
 ไดนามิค กรุป โปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้
 ผู้รับสร้าง แบ่งเป็นการสร้างสถานีจ่ายน้ำ
 10 แห่ง และวางท่อประปา ความยาวรวม
 10 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน
 700 วัน

● ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
 “สิทธิศักดิ์ ปฐมวารี” ผู้จัดการสำนักงาน
 พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
 (อพท.1) เผยผลการดำเนินงาน Mega
 Cleanup 2015 ที่จับมือกับหลาย
 หน่วยงานเก็บและคัดแยกขยะหน้า
 ชายหาดเกาะหมาก เกาะช้าง และ
 เกาะกูด โดยแบ่งเป็นปริมาณขยะ
 ที่คัดแยกได้รวมทั้งสิ้น 11,023 ชิ้น
 แบ่งเป็น เกาะช้าง 4,019 ชิ้น เกาะหมาก
 3,904 ชิ้น เกาะกูด 3,100 ชิ้น โดย
 ขยะที่พบมากที่สุดคือ ถุงพลาสติก
 ขวดนม รองลงมาคือเชือกที่ใช้สำหรับ
 อุปกรณ์ประมง ขวดแก้ว ขวดและฝา
 พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม และจะส่ง
 ข้อมูลให้ทาง International Coastal
 Cleanup วิเคราะห์ต่อไป

● ช่วยตรวจเข้มกันอีกหน่อย “กฤษฎา
 ดันสกุล” นายกสภาคโรงแรมไทยภาคใต้
 อยากฝากภาครัฐให้เอาจริงกับการ
 ทำให้โรงแรมเข้าระบบอย่างถูกต้องด้วย
 เพราะที่ภูเก็ตตอนนี้มีผู้ประกอบการ
 โรงแรม ที่พัก รีสอร์ทจำนวนมากรวม
 1,800 ราย และจำนวนห้องพักมากกว่า
 92,000 ห้อง แต่โรงแรมที่มีใบอนุญาต
 กลับมีไม่ถึง 40% เป็นที่พักที่ไม่ถูก
 กฎหมายถึง 60% ยิ่งปัจจุบันการ
 แข่งขันในตลาดยิ่งสูง แต่ละแห่งแข่งกัน
 ตัดราคากันอย่างดุเดือด

8 - 11 ตุลาคม 2558 หน้า 4



มติ ครม.

อนุมัติพักหนี้แก๊สแล้ง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักจัดทำแผนงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 330,000 ครัวเรือน ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 และพื้นที่ภัยแล้งทั่วไป 55 จังหวัด

โดยจะมีการลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน, ให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ชำระไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี ปลอดชำระต้นเงิน 3 ปี แรก อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (MRR = 7%) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ให้สินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท, สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและชำระหนี้สิน วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และการชดเชยดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์

6 เดือน รัฐชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี, ให้สินเชื่อเพิ่มแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรายละไม่เกิน 30,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน รัฐชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

การขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมไม่เกิน 24 เดือนให้แก่เกษตรกร ลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 วงเงินสินเชื่อที่รับขยายระยะเวลา 60,000 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ 1.5 ต่อปี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พักชำระเงินต้นลูกหนี้ลูกค้าธนาคารออมสิน 2 ปี



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

8 - 10 ตุลาคม 2558 หน้า 12

มติกรม.

เห็นชอบ 8 มาตรการ ช่วยภัยแล้ง

ที่ประชุม กรม. (6 ตุลาคม) เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559 ประกอบด้วย 8 มาตรการ 45 โครงการ อาทิ มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน มาตรการลดค่าครองชีพโดยจำหน่ายสินค้าราคาเหมาะสม โดยกระทรวงพาณิชย์ และมาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น



8 ตุลาคม 2558 หน้า 14 (1)

แวดวอง

ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558... ● **ข่าวแรก...นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นเกี่ยวกับการบุกกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมี **นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ** รองอธิบดีกรมป่าไม้ **นายอดิศร นุชดำรงค์** รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมแถลงในประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วย **นายอรอรพล เจริญชันษา** ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และ **นายชีวภาพ ชีวธรรม** ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษกรมป่าไม้ เข้าร่วมการแถลงข่าว โดยในส่วนของกรมป่าไม้ได้แถลงในประเด็นเรื่องการบุกกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาหลวง อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย และปัญหาการบุกกรุกพื้นที่เพื่อนำไปปลูกยางพารารวมถึงการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทางกรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการเพื่อขอคืนพื้นที่ดังกล่าว... ● **เรื่องดีๆ...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น จึงได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว ในพื้นที่ 3,051 ตำบล 58 จังหวัด และสนับสนุนงบประมาณตำบลละ 1 ล้านบาท โดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ทำหน้าที่บริหารโครงการในตำบล และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ มีระยะเวลาดำเนินการเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน 2558 รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 8 เดือน... ● **พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมี **นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฎ์** ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้บริหารและพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ ในวันนี้ **ดร.สุญานี เวสสุบุตร** ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นรมว.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ คณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่... ● **กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช** ร่วมกับ **มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ** เตรียมการรับเสด็จ **สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้างและสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 และในโอกาสที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้รับพระราชทานข้อมูลนิรโทษกรรม 1 รอบ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลำสนธิ จ.สุพรรณบุรี โดยเตรียมการจัดหาช้างไว้ทรงปล่อย รวม 6 ตัว และสัตว์ป่าจำนวน 11 ชนิด รวม 461 ตัว... ● **พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.** ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 13 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ และห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ **นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ** พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมงานดังกล่าว โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ... ● ขอแสดงความยินดี เท้าไปใหม่มา **ท่านชวลิต สุรัสวดี** อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มานั่งเป็นท่านอธิบดีกรมป่าไม้ งานการที่คั่งค้างก็จะ



ชวลิต สุรัสวดี

8 ตุลาคม 2558 หน้า 14 (2)

ได้สิ้นไหลเสียนี่ และ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาหนึ่งเปิดปล้นกระทรวงเดิม...● จากแหล่งข่าวเผย มีข้าราชการระดับสูง อักษรย่อ ม. ของกระทรวงทรัพยากรฯ วันๆ ไม่ได้ทำงานอะไร เดินเข้า-ออกแต่ในห้องผู้ใหญ่ ชอบคุยโม้โอ้อวดว่าสามารถที่จะโยกย้ายข้าราชการบางคนได้ ที่เป็นคนสนิทของตนเอง ให้ไปนั่งในตำแหน่งที่ดีๆ ได้ เพราะมีลูกพี่เป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ คอยให้ท้าย และมีข่าวแว่วๆ มาว่าจะมีการแต่งตั้ง ทสจ.ทั่วประเทศ จึงมีนักวิ่งร้อยเมตรทั้งหลายเข้ามาวิ่งเต้นเพื่อขอลงในจังหวัดที่ดีๆ จำนวนมาก ฝากให้ รมว.ทรัพยากรฯ ช่วยตรวจสอบด่วนด้วย ก่อนที่เสียหายไปมากกว่านี้...● ปิดท้ายข่าว...กรมอุทยานฯ เข้มลุยแจ้งดำเนินคดีรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง 15 นาย ออกเอกสารสิทธิที่ดินโรงแรมภูเก็ตอาเคเดย์ ในทอนบีช และย้าย ซี 9 หัวหน้าอุทยานอ่าวพังงา เด้งไปนั่งปลูกป่าเชิงชาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กับอดีตหัวหน้าอุทยานสิรินาถ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เขตอุทยานสิรินาถโดยมิชอบที่ถูกคณะกรรมการสอบสวน ได้แก่ นายธนพงศ์ อภัยโส นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล นายสุขชี คำนวนศิลป์ นายจรรยา อินทร์จันทร์ นายนนทวิช จุตานันท์...อ้อ...อย่าทำแบบผักชีโรยหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน...● แล้วพบกันใหม่พฤษภหัตสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

8 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 8

STAไม่หวั่นราคาอย่างดิ่ง ปักหมุดรักษามาร์จิ้น7%

ทันหุ้น - STA ไม่หวั่นราคาอย่างทรุด ลั่นคุมต้นทุนอยู่หมัด แม้ปริมาณขายปีนี้ส่อแววต่ำกว่าเป้าที่ตั้ง 1.2 ล้านตัน เบนเข็มเน้นรักษากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับ 5-7% →→→ **อ่านหน้า 8**

➔ STA (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมหวังครองเบอร์ 1 ผู้ค้ายางพาราของโลก ต่อเนื่อง ด้านโบรกเกอร์เทคนิคหุ้น STA ยังแกร่ง ประเมินระยะสั้นรอวิ่งทดสอบต้าน 12.50 บาท แหล่งข่าวจากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า ทิศทางราคายางพาราในขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนที่จจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ประเมินว่าราคายางพาราในปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 35.00 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรค่อนข้างมาก แต่ในส่วนของบริษัทจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยเนื่องจากธุรกิจจะเป็นลักษณะครบวงจร จึงทำให้เห็นภาพของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งช่วยให้บริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้มากกว่า

อย่างไรก็ตามในส่วนของปริมาณขายปี 2558 คาดว่าอาจจะลดลงเล็กน้อยจากเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ที่ 1.2 ล้านตัน เนื่องจากลูกค้าสำคัญและเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศจีนยังคงมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทำให้คำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่บริษัทยังได้ออเดอร์จากลูกค้าในประเทศอื่นๆ

เข้ามาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ยังมีออเดอร์เข้ามาต่อเนื่อง

●รักษามาร์จิ้น 5-7%

ขณะที่เป้าหมายสำคัญของบริษัทในปีนี้เป็นคือการพยายามรักษากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) ไว้อยู่ในระดับ 5-7% ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกก็อยู่ในระดับ 8.5% ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการที่บริษัทเป็นผู้ประกอบการครบวงจร ตั้งแต่การรับซื้อวัตถุดิบจนถึงการเป็นซัพพลายเออร์ ทำให้สามารถบริหารมาร์จิ้นได้ค่อนข้างดี รวมถึงการบริหารต้นทุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมั่นใจที่โครงการเป็นอันดับ 1 ของบริษัทผู้ค้ายางพาราของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด 10% จากปริมาณการขายที่ 1.2 ล้านตันต่อปี มากกว่าคู่แข่งในประเทศเวียดนามที่มีปริมาณการขายยางพาราทั้งหมดอยู่ที่ 954,000 ตันต่อปี โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศอยู่ที่ 85% และมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ 15% ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านตันต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านตันในปี 2559

●เก็งแนวต้าน 12.50 บาท

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสัญญาณทางเทคนิคของหุ้น STA ในขณะนี้พบว่าราคาหุ้นยังอยู่ในลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยประเมินว่าราคาหุ้น STA ในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 12.50 บาท ในส่วนของแนวรับประเมินไว้ที่ 11.40 บาท กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ "เก็งกำไร" 📈



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

8 ตุลาคม 2558 หน้า 16

วิกฤติแล้งน้ำ 4 เขื่อนใหญ่น่าห่วง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ล่าสุดวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำ 9,826 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สามารถใช้การได้ 3,130 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาครอบคลุม 22 จังหวัด คาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งกว่า 3.3 แสนครัวเรือน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า จากนี้จะลงไปตรวจสอบพื้นที่บ่อยขึ้น และไม่ต้องการให้เกษตรกรชาวบ้านมารอดื้อนรับ หรือให้กำลังใจ เพราะต้องการไปทำงาน ไปตรวจสอบสภาพปัญหาจริง และความต้องการของชาวบ้าน ทั้งนี้ ล่าสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งผ่าน กรม. ได้กำหนดกรอบวงเงินกว่า 11,151 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจากงบประมาณปี 2559 จำนวน 6,752 ล้านบาท และงบกลางสนับสนุน 4,071 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามแผนช่วยเหลือทั้งหมด 8 มาตรการ 45 โครงการ นอกจากนี้ อาจต้องของบประมาณเพิ่มเติม โดยต้องสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยเป็นหลัก.

8 ตุลาคม 2558 หน้า A 2

ประเด็นร้อน

1

เป็นการประชุมครั้งที่ 4 แล้ว สำหรับ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต้องติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจตามเป้าหมาย ว่าพบอุปสรรคอะไรบ้าง



2

ประเด็นการทำเหมืองแร่ทองคำ ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากชาวบ้าน โดยวันนี้ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย รมว.สาธารณสุข ร่วมกันชี้แจงผลกระทบผ่านรายการเปิดใจไทยคู่ฟ้า ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย



3

แม้ฝนตกแต่ภัยแล้งกำลัง คืบคลาน วันนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหารือถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งปีนี้

4

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลง “ดัชนีความเชื่อมั่น นักลงทุน” ประจำเดือน ต.ค. 2558 ซึ่งน่าจะดีขึ้นหลังจาก นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นรอบใหม่ ในช่วงปลายวันนี้ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์

8 ตุลาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558

| ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) | | | | | | หน่วย : บาท/ก.ก. | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|----------|----------------------|-----------------|
| เดือนส่งมอบ | เปิด | สูง | ต่ำ | เปลี่ยนแปลง | ราคายุติ | ปริมาณ การซื้อขาย | สถานะ คงค้าง |
| พ.ย.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 0 | 161 |
| ธ.ค.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.10 | 0 | 194 |
| ม.ค.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 0 | 229 |
| ก.พ.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0 | 473 |
| มี.ค.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 0 | 575 |
| เม.ย.59 | 51.60 | 50.90 | 51.60 | -0.60 | 50.90 | 18 | 636 |
| พ.ค.59 | 51.60 | 50.90 | 51.75 | -0.60 | 51.00 | 40 | 127 |



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



ขับเคลื่อนโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน สศก. เตรียมคลอดรายงานฉบับสมบูรณ์พัฒนาสินค้า 5 ชนิด พ.ย.นี้ -

ThaiPR.net กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. จับมือ วช. และ สกว. รุกโครงการศึกษาวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง **ยางพารา** ทูเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง พร้อมจัดเวทีสัมมนาระดมสมอง ก่อนคลอดรายงานฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายนนี้

นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2558 สศก. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อกำหนดแผนพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร จัดทำตัวชี้วัดและสร้างเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ของสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง **ยางพารา** ทูเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ อันสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสมาชิกในโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป เป็นต้น ในแหล่งปลูกพืชที่สำคัญของประเทศ จำนวน 29 จังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

สำหรับแผนการดำเนินงานดังกล่าว สศก. ได้มีการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 15 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุตรธานี บึงกาฬ สระแก้ว เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ระยอง ตรัง ชุมพร และสงขลา ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม พบประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรข้างต้นในแต่ละสินค้า ดังนี้ ข้าว พบว่า โซ่อุปทานข้าวทั่วไป หลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าว ความต้องการเมล็ดพันธุ์ลดลงมาก ทำให้เมล็ดพันธุ์ค้างสต็อก เกษตรกรนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์เองเพื่อลดต้นทุน ทำให้เกิดปัญหาข้าวพันธุ์อื่นปนในข้าวหอมมะลิตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ลูกค้าต่างประเทศบางรายจึงให้ตรวจ DNA ข้าวเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าซึ่งเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น สำหรับโซ่อุปทานข้าวคุณภาพ ลูกค้าต่างประเทศมีความต้องการข้าวคุณภาพจำนวนมาก แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพได้ ต้องกลับไปขายให้กับโรงสีเดิม ราคาเท่าเดิม และล้มเลิกการผลิตข้าวคุณภาพในที่สุด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้โซ่อุปทานข้าวคุณภาพ

- 2 -

เข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องการตลาด มันสำปะหลัง พบปัญหาถดถอยและราคาสินค้าตกต่ำในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิต ทำให้บางจังหวัดเสนอแนวทางแก้ไข ได้แก่ การชะลอการขุด (Stock on Farm) แปรรูปแล้วสต็อก ในโรงงาน แป้งมันสำปะหลัง หรือดำเนินการทั้งสองทางเลือกควบคู่กัน ปัญหาวิ่งรถเที่ยวเปล่า (Backhauling) ซึ่งเกิดขึ้นจากรถบรรทุกขึ้นทะเบียนขนส่งสินค้าเกษตร ทำให้ขากลับไม่สามารถรับสินค้าอื่น กลับได้ ปัญหาการขนส่งสินค้าทางรถไฟซึ่งมีหัวรถจักรและแคร่ไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม 2 ปีที่ผ่านมา มีการขนส่งสินค้าไปกับขบวนรถโดยสารได้ซึ่งมีปริมาณขั้นต่ำลดลง ทำให้การขนส่งสินค้ายืดหยุ่นมากขึ้น

ยางพารา แม้ภาครัฐจะสนับสนุนใช้การขนส่งสินค้าทางราง แต่รถไฟไทยยังไม่ได้รับการปรับปรุงเท่าที่ควร ทำให้ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการขนส่งสินค้าทางรถไฟโดยตรงจากประเทศไทยไปมาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซาร์ ลูกค้าจึงใช้วิธีการจ้างรถหัวลากเพื่อลากตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานไปขึ้นรถไฟฝั่งมาเลเซียแล้วส่งต่อไป ทำเรือป็นิ่ง แต่เกิดปัญหาหัวลาก ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูก**ยางพารา**เดิม มีเฉพาะตลาดกลาง**ยางพารา**ภาคตะวันออกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แต่กระบวนการดำเนินงานยังมีข้อจำกัด

ทุเรียน พบว่าล้งรับผิดชอบต้นทุนโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมาเก็บเกี่ยวและรับซื้อถึงสวน แต่การเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อนยังเป็นปัญหาโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุง และ หน่อไม้ฝรั่ง ทางผู้ประกอบการจะส่งรถห้องเย็นมารับซื้อสินค้าถึงจุดรวบรวมของสถาบันเกษตรกร แต่เนื่องจากปัญหาโรคระบาดและพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งไม่เพียงพอ ทำให้ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ลดลงมาก ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 1 บาท/กิโลกรัม เป็น 10 บาท/กิโลกรัม

ดังนั้น จากสภาพปัญหาสำคัญของของเกษตรกรในพื้นที่ข้างต้น สศก. จึงได้เร่งจัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด เพื่อผนวกกรวมร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โดยกำหนดจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นที่มีร่างรายงานฉบับดังกล่าวในปลายเดือนตุลาคมนี้ ก่อนจะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต่อ วช. และ สกว. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

TFEX ชวนชาวบุรีรัมย์ฟังสัมมนาเทรดยางพารา โอกาสทำกำไรที่ไม่ควรมองข้าม 10 ต.ค. นี้ (07/10/2558)

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมกับ บ. ดีเอส พีว เจอร์ส จำกัด ชวนชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงฟังสัมมนา "การเทรดยางพาราในตลาด TFEX โอกาสทำกำไรที่ไม่ควรมองข้าม" จัดเต็มเรื่องการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า กับสัมมนาเข้มข้นจากกูรูและนักวิเคราะห์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ช่วงเช้าหัวข้อ "RSS3 Futures: เครื่องมือบริหารความเสี่ยงและเพิ่มความมั่งคั่งบนราคายาง" และ "เปิดโอกาสทำกำไรในยางพาราด้วย RSS3 Futures ที่ TFEX" ช่วงบ่ายหัวข้อ"การวิเคราะห์ปัจจัย RSS3 เชิงพื้นฐานและเชิงเทคนิค" และ "การใช้ประโยชน์การรับมอบส่งมอบในตลาด TFEX" วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-15.30 น. ที่โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ลงทะเบียนฟรีที่ www.set.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม 0 2229 2767

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 6 ตุลาคม 2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ลำปางแจ้งผลตรวจพิกัดปลูยางพาราเกษตรกร (07/10/2558)

นายชเนรินทร์ สมิทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่ จ.ลำปาง แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบ

สิทธิ์เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่เสียหายซีบ่ารุงห้องที่ (ภ.บ.ท. 5,6

และ 11) ซึ่งได้รับการตรวจสอบพิกัด GPS จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 5 แปลง ของเกษตรกร ต.บ้านคำ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด และคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอ ยืนยันผลการตรวจสอบ นั้น

โดยขณะนี้ สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบพิกัดที่ตั้งแปลงปลูยางพาราดังกล่าวของ จ.ลำปาง เรียบร้อยแล้ว พบว่าค่าพิกัดไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางระดับอำเภอ เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบ และจัดส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 7 ตุลาคม 2558)

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

Rubber Authority of Thailand [RAOT] News

ข่าวเกษตร



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

TFEX ชวนชาวบุรีรัมย์ฟังสัมมนาเทรด**ยางพารา** โอกาสทำกำไรที่ไม่ควรมองข้าม 10 ต.ค. นี้

- ThaiPR.net 6 ต.ค. 2558

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมกับ บ. ดีเอส พีวเจอร์ส จำกัด ชวนชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงฟังสัมมนา "การเทรด**ยางพารา**ในตลาด TFEX โอกาสทำกำไรที่ไม่ควรมองข้าม" จัดเต็มเรื่องการซื้อขาย**ยางพารา**ล่วงหน้ากับสัมมนาเข้มข้นจากกูรูและนักวิเคราะห์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ช่วงเช้าหัวข้อ "RSS3 Futures: เครื่องมือบริหารความเสี่ยงและเพิ่มความมั่งคั่งบนราคายาง" และ "เปิดโอกาสทำกำไรใน**ยางพารา**ด้วย RSS3 Futures ที่ TFEX" ช่วงบ่ายหัวข้อ "การวิเคราะห์ปัจจัย RSS3 เชิงพื้นฐานและเชิงเทคนิค" และ "การใช้ประโยชน์การรับมอบส่งมอบในตลาด TFEX" วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-15.30 น. ที่โรงแรมอมารีบุรีรัมย์ ยูไนเต็ต จังหวัดบุรีรัมย์ ลงทะเบียนฟรีที่ www.set.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม 0 2229 2767



นายกฯ เปิดตลาดคลองผดุงฯ เอาใจผู้ประกอบการขนาดย่อม ดึงสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทยพร้อม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs รวมไว้ในงานเดียว

- ThaiPR.net 6 ต.ค. 2558 กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--เอสเอ็มอีแบงก์

วันนี้ (5 ตุลาคม 2558) เวลา 17.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ช้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย" จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs" จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทุกภาคส่วน หวังสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีแหล่งจำหน่ายสร้างรายได้จากการพัฒนาสินค้า ตลอดจนตอบสนองผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการแสวงหาเทคโนโลยี นำไปพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสการกระจายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากฝีมือคนไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 2-25 ตุลาคม 2558

ด้วยนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เนื่องจากเอสเอ็มอี คือ ผู้สร้างรายได้และการจ้างงานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา เอสเอ็มอีกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 2.74 ล้านราย พบว่ากว่า 99.5% เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลาง มีเพียง 12,812 ราย หรือ 0.5% ที่เป็นกิจการที่มีศักยภาพต่อจีดีพี ดังนั้น การจะพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญต้องพัฒนาให้เอสเอ็มอีเติบโตจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานที่จะแข่งขันในระดับสากลได้

ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคแล้ว ยังเปิดพื้นที่เชื่อมโยงให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงเป็นการคิดค้นพัฒนาโดยฝีมือคนไทยซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่าย

- 2 -

นางสาธินี วังตาล ประธานกรรมการเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวรายงานว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริให้ดำเนินโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ช่างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และพัฒนาสินค้า จึงมอบหมายให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนกันในแต่ละเดือนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมดังกล่าว ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นมา และในช่วงเดือน ตุลาคม นี้ ได้มอบหมายให้เอสเอ็มอีแบงก์เป็นผู้จัดงาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย" ซึ่งได้จัดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย

ภายในงานได้มีการจำหน่ายสินค้าเด่น มีคุณภาพมาตรฐานจากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ให้เลือกซื้อหา อาทิ ปลาทุก้านิมขึ้นชื่อของแม่กลอง โรตีสีกรอบ และหมี่เบตงจากจังหวัดยะลา และจัดอาหารในช่วงเทศกาลกินเจมาให้บริการ รวมทั้งมีสินค้าเด่น เช่น จักรยานไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย ที่ใช้ได้ทั้งระบบปั่นและแบตเตอรี่ ผ้าขึ้นตีนจกลดตายสมัยเชียงแสนจากจังหวัดอุดรธานี และสินค้านวัตกรรมอย่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์ส่งออก และจิวรกันยูง เป็นต้น นอกจากนี้เอสเอ็มอีแบงก์ยังให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% สนองต่อนโยบายรัฐบาล ที่ได้อนุมัติวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุน พร้อมยื่นกู้ได้ภายในงาน และมีโครงการร่วมลงทุนวงเงิน 2,000 ล้านบาท และกองทุนสร้างเก้าอี้ใหม่ 4 ล้านบาท สนับสนุนนักศึกษานักเรียนอาชีวะที่มีไอเดียสร้างสรรค์ทำธุรกิจ รวมถึงกองทุนคืนคนดีสู่สังคม 1 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้พันโทษสร้างอาชีพเริ่มต้นชีวิตใหม่

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมอีกมากมายทั้งการตรวจเครดิตบูโรฟรี การสอนอาชีพ บริการให้คำปรึกษาแนะนำจาก สสว. และบริการการออกแบบโลโก้ ทำแพคเกจจิ้ง ให้ติดตลาด รวมถึงร้านค้าสวัสดิการที่จะนำสินค้าไข่ไก่ น้ำมัน ข้าวสาร น้ำตาลทราย มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน พร้อมช้อปธุรกิจแฟรนไชส์ ตั้งตัวได้ในราคาพิเศษสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ยังมีกิจกรรมของแจกตลอดงาน มาทุกวันลุ้นทุกวัน และกิจกรรมสร้างความบันเทิงตลอดทุกวัน

- 3 -

ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนา
 ช่องทางการตลาดสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมของไทย ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทาง
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยฝีมือคนไทยเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ตลอดจนการบริการที่เอื้อ
 ประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs จึงมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คัดเลือกผลงาน
 นวัตกรรมมาจัดแสดง ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ใช้ชื่องาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs"
 ภายใต้สโลแกน "นวัตกรรมไทยสร้างชื่อ เทคโนโลยีไทยสร้างชาติ วิทยาศาสตร์ไทยสร้างสุข" โดยคัดเลือก
 ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่ายที่
 ใช้ความรู้ด้าน วทน. เข้ามาช่วยพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตจนได้รับมาตรฐานพร้อมส่งออก มาจัด
 แสดงและจำหน่ายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 ซึ่งจัดพร้อมกับงาน "สุดยอด SMEs ของดีที่ทั่วไทย" ของเอสเอ็มอีแบงก์ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีผลงาน
 มาจัดแสดงกว่า 210 ผลงาน บนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร แบ่งความโดดเด่นของผลงานใน 3
 สัปดาห์ กล่าวคือ

สัปดาห์ที่ 1 (3-9 ตุลาคม 2558) เน้นนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อ
 การผลิตระดับชุมชน และ SMEs เช่น การเกษตร อาหาร พลังงาน เช่น ที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ แก่
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ไทย เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน กล้องโทรทรรศน์ เครื่องล้าง
 ผักอัลตราโซนิคส์ และจอกยางนาโน แผ่นพื้นสนาม ลู่วานกรีฑาจาก **ยางพารา** ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภคใน
 ด้านต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน ด้วย วทน.

สัปดาห์ที่ 2 (10-16 ตุลาคม 2558) เน้นแสดงผลงานด้านสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น เครื่องจักรสานและ
 หัตถกรรม เครื่องปั้นเซรามิก สินค้าโอท็อปที่พัฒนาด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เช่น พลาสติก
 ฉายรังสี ผ้าอ้อมมูลควาย / ผ้าอ้อมสีธรรมชาติเคลือบนาโน , ผ้าไหมแพรวา ผ้าทอมือสายโบราณ ตุ๊กตาชาว
 วัง เป็นต้น

สัปดาห์ที่ 3 (17-25 ตุลาคม 2558) เน้นผลงานเด่นทางการแพทย์และสุขภาพ เวชสำอาง อาหารสุขภาพ
 และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง เช่น
 เครื่องสำอางจากสารสกัด **ยางพารา** เครื่องสำอางค์จากสาหร่าย เจลสูตรลูกประคบ ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กนา
 โนเซลล์จากปลายข้าว, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเลือดจระเข้ เป็นต้น

- 4 -

ดร.พิเชษฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จะมีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม อาชีพ ยังมีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชน การบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบริการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ คุ้มครองนวัตกรรม ตลอดจนกิจกรรมบนเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

* มีการจำหน่ายผลงานวิจัยที่พร้อมสู่เชิงพาณิชย์ "จากหิ้งสู่ห้าง" ในราคาพิเศษโครงการละ 30,000 บาท

* ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้า (ผลงานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากทั่วประเทศ

* ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับบริการให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดธุรกิจ ณ จุดบริการ MOST Service

* ประชาชนผู้สนใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ฝีมือคนไทย ได้รับความรู้ด้าน วทน. จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ

* ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายที่ให้ประชาชนไทยตระหนักรู้คิดอย่างวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง กิจกรรมความบันเทิง อาทิเช่น การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวที Science Talk และลุ้นรับรางวัลจากการซื้อสินค้า

* ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่ได้รับการยกระดับด้วย "นวัตกรรมและเทคโนโลยี" ใหม่ในราคาของผู้ผลิต ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ท่านจะหาซื้อได้ในงานเท่านั้น

* ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในราคาท้องถิ่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP, มผช. OTOP ฯลฯ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

บริดจสโตนผลิตยางล้อต้นแบบที่ทำจากยางวายุเล่ (07/10/2558)

กรุงโตเกียว- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศความสำเร็จในการผลิตยางล้อรถยนต์ต้นแบบที่ทำจากยางวายุเล่ (guayule) ทั้งหมดแทนการใช้ยางพารา (Hevea Brasiliensis) ยางล้อดังกล่าวผลิตที่โรงงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนนี้ และต่อมาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงโตเกียว ในการผลิตดังกล่าวส่วนของยางล้อที่ใช้ยางธรรมชาติได้แก่ดอกยาง แก้มยาง และขอบยางได้เปลี่ยนมาใช้ยางวายุเล่ที่ได้จากต้นยางที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยยางชีวภาพ (Biorubber Research Center หรือ BPRC เมือง Mesa รัฐอริโซนา ทั้งหมด

บริดจสโตน ได้สร้างสวนปฏิบัติการวิจัยการเกษตร (Bridgestone Agro Operations Research Farm) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ที่เมือง Eloy รัฐอริโซนา บนเนื้อที่ 281 เอเคอร์ และเปิดศูนย์วิจัย BPRC ในอีกหนึ่งปีต่อมา โดยมีเครื่องจักรผลิตยางล้อจากยางวายุเล่ และอุปกรณ์การผลิตระดับวิจัยและพัฒนา

วายุเล่เป็นไม้พุ่มพื้นเมืองมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเม็กซิโกและพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา งานวิจัยด้านวายุเล่ของบริดจสโตน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของบริษัทที่จะเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบที่ไม่หมดสิ้นจากธรรมชาติทั้งหมดภายในปี พ.ศ.2593 และการประชาสัมพันธ์เรื่องการผลิตยางล้อจากยางวายุเล่ของบริดจสโตนนับเป็นครั้งที่สองในปีที่บริษัทผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ได้รายงานความก้าวหน้าของการใช้ยางวายุเล่ในการผลิตยางล้อรถ

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท Cooper Tire & Rubber Co. และบริษัทพันธมิตร PanAridus L.L.C. ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขับเคลื่อนมลรัฐเท็กซัส เพื่อแสดงสมรรถนะของยางล้อ Cooper ที่มีบางส่วนผลิตจากยางวายุเล่

ที่มา: <http://www.rubbernews.com>, 02/10/2015



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ภาวะยาง AFET: ราคาร่วงจากแรงขายทำกำไร ขณะที่ตลาดคาดสต็อกน้ำมันดิบปีหน้าอาจลดลง
ต่อ (08/10/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 14.78 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 58 สัญญา ลดลงจากเมื่อวาน 12 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เผยว่า วันนี้ราคาขอลงจากแรง

Take Profit เพราะตลาดยังไร้ปัจจัยชี้้นำหรือกดดัน อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูตลาด SHFE เชียงไฮ้ ซึ่งจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ แต่ก็ยังคาดเดาทิศทางราคาไม่ได้ว่าเชียงไฮ้เปิดมาราคาจะ何去何ัน รวมทั้งต้องรอดูราคาน้ำมัน WTI ขาวสต็อก น้ำมันดิบสหรัฐลดลงจากกำลังการผลิตที่ลดลง ทำให้มีมุมมองว่าปี 2559 สต็อกน้ำมันดิบอาจจะลดลงต่อ

ส่วนราคาทองคำยังปรับตัวบวกต่อจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มน้อยกว่าที่คาด ซึ่งทำให้มีการเก็ง จากข่าวนี้ น่าจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน ขณะที่ผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ออกมาไม่มีประเด็นอะไรที่มีนัยสำคัญ เบื้องต้นประเมินกรอบราคา AFET เท่าเดิมคือ แนวด้าน 51.7/53.7 บาท/กก.แนวรับ 50/49/48 บาท/กก.

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,395 สัญญา ลดลง 25 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

NOV 15 48.50 - 0

DEC 15 48.80 - 0

JAN 16 50.20 - 0

FEB 16 50.50 - 0

MAR 16 51.30 - 0

APR 16 51.50 50.90 18

MAY 16 51.60 51.00 40

รวม 58

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 7 ตุลาคม 2558)